



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส่วนอำนวยการ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๐๑๖

ที่ ทส ๑๖๐๕.๒๓/ว ๕๖๘ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑-๑๓

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้

ไฟป่า ที่ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ ๑ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำหรับรายละเอียดสามารถดูได้ทางเว็บไซต์ <https://www.forest.go.th/protect>

(นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการและควบคุมป่าไม้

รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

สำเนา



คำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ที่ ๑ / ๒๕๖๔
เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

ตามคำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ ๕๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ คำสั่ง ที่ ๖๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ คำสั่ง ที่ ๖๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๔๐๔๐/๒๕๖๓ เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ นั้น

สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าพิจารณาแล้ว เพื่อความเหมาะสมและประโยชน์แก่ทางราชการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการโดยปฏิบัติราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด จำนวน ๕ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงนาม) เจริญเกียรติ สุดสาคร

(นายเจริญเกียรติ สุดสาคร)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการและควบคุมป่าไม้

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

สำเนาถูกต้อง

ส.ต.อ.หญิง

(บุษญา ชุมทอง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รักษาราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

บัญชีรายละเอียดให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

แบบท้ายคำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ ๑ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	ให้ไปปฏิบัติราชการ	หมายเหตุ
๑	นางเพ็ญพิชช วิศิษฐ์ศาสตร์กุล	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ส่วนแผนการป้องกันและปราบปราม สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	๒๒๙๔	ส่วนอำนาจการ - ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ - ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติราชการ อีกหน้าที่หนึ่ง - ประจําศูนย์ปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) อีกหน้าที่หนึ่ง	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
๒	นางสาวพิมพ์ลิ้ม ชื่นทรี	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ส่วนปลูกป่าภาครัฐ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ปฏิบัติราชการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	๑๖๓๘	ส่วนอำนาจการ - ประจําฝ่ายแผนงานและงบประมาณ - ประจําฝ่ายพัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติราชการ อีกหน้าที่หนึ่ง - ประจําศูนย์ปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) อีกหน้าที่หนึ่ง	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
๓	นายชาญชัย กิจศักดิ์ภาพ	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๓ (สงขลา) ปฏิบัติราชการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	๙๐๗	ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) - ทำหน้าที่หัวหน้าฐานปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) อีกหน้าที่หนึ่ง	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
๔	นายอรเมธ อยู่แพ	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๓ (สงขลา) ปฏิบัติราชการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	๖๓๐	ศูนย์ปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) - ประจําศูนย์ปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) - ทำหน้าที่หัวหน้าฐานปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ภาคเหนือ อีกหน้าที่หนึ่ง	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
				ส่วนป้องกันและจัดการพิเศษ - ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการข่าว อีกหน้าที่หนึ่ง	
				- ประจําห้องผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า อีกหน้าที่หนึ่ง	

(Handwritten signature)

